

คุมประกันลงทุนไอซีโอ

คปภ.อ้างรอความชัดเจนจากธปท.-กลต.ก่อนตีค่าความเสี่ยง

โพสต์ทูเดย์ - คปภ.ไม่ยอมเสี่ยง เบรกบริษัทประกันลงทุนไอซีโอ รอความชัดเจนหน่วยงานกำกับก่อน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทาง คปภ.ยังไม่มีนโยบายที่จะอนุมัติให้บริษัทประกันภัยเข้าไปลงทุนในเหรียญดิจิทัลหรือไอซีโอ (Initial Coin Offering) โดยอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรอความชัดเจนจากหน่วยงานกำกับในเรื่องนี้ทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“ถ้าทาง ธปท.และ ก.ล.ต.มีกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับไอซีโอออกมาแล้ว คปภ.ถึงจะมาดูอีกทีว่า ต้องทำอะไรต่อไป ต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงด้วยว่าจะกระทบกับเงินกองทุนของบริษัทประกันหรือไม่ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหากเข้าไปลงทุนเหรียญดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมา คปภ. ธปท.และ ก.ล.ต.ก็ทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันมาตลอด แต่เรื่องนี้ขอให้ธุรกิจประกันรอไปก่อน” นายสุทธิพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม เรื่องของดิจิทัลเป็น

สิ่งที่ คปภ.ให้ความสำคัญและศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพราะทางคปภ.เองก็เน้นเรื่องของดิจิทัล อินชัวร์รันส์ อยู่แล้ว ซึ่งในโลกของดิจิทัลเองสามารถยืดหยุ่นได้

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทยังไม่สนใจที่จะเข้าไปลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลต่างๆ โดยยังคงยึดนโยบายลงทุนรูปแบบเดิมแบบอนุรักษ์นิยมเป็นหลัก

นายพงษ์อนันต์ ธนดิไตร ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ถ้าเป็นการลงทุนในคริปโตเคอเรนซี ขณะนี้ทาง ธปท.เตือนให้หลีกเลี่ยงอยู่แล้ว และในส่วนของลูกค้าธนาคารบริหารทรัพย์สินให้ก็ยังไม่มีความสนใจที่จะไปลงทุนด้านนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของไอซีโอ นั้น เป็นสิ่งที่แผนกดิจิทัลของธนาคารกำลังศึกษาอยู่ เพราะเป็นการระดมทุนรูปแบบใหม่ และมีความผันผวน ซึ่งผู้สนใจไอซีโอจริงๆ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านนี้เป็นหลัก แต่เท่าที่รู้ในปัจจุบันลูกค้าของธนาคารยังไม่ได้มีการสอบถามหรือพูดถึงเรื่องไอซีโอแต่อย่างใด ■

คปภ.ยัน'บ.ประกัน' ไร้ลงทุนเงินดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ ● คปภ. ยืนยันลงทุน
อนุรักษ์นิยม ไร้เสี่ยงเงินสกุลดิจิทัล
จับตาแนวทางกำกับจากทางการ
ย้ำแนวทางกำกับประกันรับโลก
การเงินยุคดิจิทัล ต้องยืดหยุ่น เปิดกว้าง
และต้องคุมความเสี่ยง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ. ยังไม่พบว่า
มีบริษัทประกันภัยรายใดเข้าไปลงทุน
ในเงินดิจิทัล เนื่องจากกฎหมาย
การลงทุนของธุรกิจประกันภัย
ไม่อนุญาตให้ธุรกิจประกันภัยเข้าไป
ลงทุน โดยปกติแล้วการลงทุนของ
ธุรกิจประกันภัยทั้งประกันชีวิตและ
ประกันวินาศภัย มีความระมัดระวัง
และอนุรักษ์นิยมอย่างมาก พิจารณา
ใหม่แง่ของความเสี่ยงจากการลงทุนโดย
ไม่เข้าไปลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก
และมีเพดานจำกัดการลงทุน เพื่อไม่
ให้กระทบ ทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อผู้เอาประกันภัย

ธุรกิจประกันภัย ยังคงจับตา
มองแนวทางการกำกับดูแลเงิน
สกุลดิจิทัล หรือคริปโตเคอเรนซี
รวมถึงการระดมทุนผ่าน ICO ของ
ทางการว่าจะออกมาอย่างไรบ้าง ยัง
รอดูความชัดเจนอยู่ซึ่งหากได้รับการ
อนุญาตจากทางการอย่างชัดเจนและ
มีธุรกิจประกันภัยสนใจเข้าไปลงทุน
คปภ. ก็ต้องมาพิจารณาแนวทางการ
กำกับดูแลต่อไป

“แม้เราไม่ใช่หน่วยงานกำกับดูแล
เรื่องนี้โดยตรงแต่ที่ผ่านมาได้ทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานกำกับสถาบันการ

เงินทั้งรพท. และก.ล.ต. มีการหารือ
กันทั้งในรอบและนอกกรอบ เกี่ยวกับการ
กำกับดูแลในโลกการเงินยุคดิจิทัล
ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลกันและเมื่อทั้ง
สองหน่วยงาน ออกคำเตือน บริษัท
ประกันก็ต้องรอดูความชัดเจน และ
ติดตามอย่างใกล้ชิด”

หากมีแนวทางกำกับดูแลที่
ชัดเจนจากทางการมาแล้ว ในส่วน
ของประกันก็คงจะมาพิจารณากัน
ต่อไป เช่น มีเงื่อนไขหรือกติกาใด
บ้างที่บริษัทประกันภัยสามารถเข้าไป
ลงทุนได้หรือไม่ ทั้งนี้ แนวทางการ
กำกับธุรกิจประกันภัยรองรับโลก
การเงินยุคดิจิทัล มองว่า แนวทาง
การกำกับดังกล่าว คงจะพิจารณาใน
เรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อ
บริษัทประกันภัยและผู้เอาประกัน
เป็นสำคัญ



สุทธิพล ทวีชัยการ

ทั้งนี้ แนวทางการกำกับดูแลการเงิน
ดิจิทัล อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียง
พอและเปิดกว้าง ซึ่งการเปิดโอกาส
ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าหากมีการตั้ง
กฎกติกาที่เข้มเกินไปตั้งแต่ต้น มองว่า
จะเป็นการสกัดกั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาของนวัตกรรมการเงินใน

ยุคดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
การกำกับดูแล จึงเป็นเหมือน
ดาบสองคมการวางแนวทางกำกับ
ดูแลดังกล่าวยังจำเป็นต้องออก
กฎกติกาให้รัดกุม ซึ่งจะต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะ
เรื่องความเสี่ยงที่จะเกิด เพราะใน
ต่างประเทศเอง หลายๆประเทศก็ยังไม่
ได้มีการวางกฎกติกาที่ชัดเจนเพียง
แต่อาจจะออกเป็นแนวทางการปฏิบัติ
และคำเตือนมาก่อน ขณะเดียวกันก็
เข้าไปศึกษาเพื่อวางกรอบกติกาให้
มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม

“เมื่อมีสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่หน่วยงานที่
กำกับดูแลมีความเป็นห่วง คือ ผู้ที่ไม่
มีความเข้าใจแล้วเข้าไปลงทุนเกิดประสบ
ปัญหาขึ้นมา หากไม่ได้มีการเตือน
หรือกำกับดูแลตั้งแต่ต้นอาจจะทำให้
เกิดผลกระทบทำให้เกิดความเสียหาย
ขึ้นมา ซึ่งยากที่จะเยียวยา”